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บทท่ี 5 
 

สรุปผล 
 

ในเทศบาลตําบลจะนะเปนเทศบาลที่มีความสําคัญระดับอําเภอ  และมีแนวโนมจะเติบโต
ขึ้นในอนาคต  เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญเกดิขึ้นในเขตอําเภอจะนะ  เชน  โครงการโรงแยก
กาซไทย-มาเลเซีย  ตั้งอยูทีต่ําบลตลิ่งชัน  และโครงการโรงไฟฟาสงขลาซึ่งจะทําการกอสรางใน
เร็วๆนี้บริเวณอําเภอจะนะ  ซ่ึงทั้งสองโครงการนี้หางจากตัวเมืองไมมากนัก  ทาํใหธุรกิจในอําเภอ
เกิดการขยายตวัสงผลใหมีปริมาณการจราจรในเทศบาลเพิ่มขึ้น  ดังนั้นควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
อุปกรณควบคมุจราจรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และยกระดับการจราจรที่เปนอยูให
ดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของประชาชนที่เดินทางมาสูอําเภอจะนะ 

จากการศึกษาวิจัยไดผลสรุปดังตอไปนี ้
 
5.1  ความถูกตองของอุปกรณควบคุมจราจร 

ความถูกตองของอุปกรณควบคุมจราจร  สามารถแบงผลการสรุปไดดังนี้ 
 

5.1.1  ความถูกตองของปายจราจร 
ผลจากการวิเคราะหปรากฏวา  ปายจราจรในเทศบาลตาํบลจะนะมีความถูกตองใน

การติดตั้งปายจราจรทั้งหมดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น  จากทั้งหมด 43 ตําแหนง  หรือคิดเปน 2.33 %  
ซ่ึงแสดงวาตําแหนงการติดตั้งปายจราจรเกือบทั้งหมดไมมีความถูกตองเลย  ดังนั้นเพือ่ความ
ปลอดภัยและการใชงานปายจราจรที่มีประสิทธิภาพ  ควรเรงทําการปรับปรุงแกไขโดยเลือกทาง
แยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแนนกอน  จากนั้นจึงคอยทยอยปรับปรงุไป 
 

5.1.2  ความถูกตองลักษณะทางกายภาพของปายจราจร 
ผลจาการวิเคราะหปรากฏวา  ปายจราจรในเทศบาลตาํบลจะนะมีความถูกตองใน

ลักษณะทางกายภาพทั้งหมดจํานวน 31 ปาย  จากปายทั้งหมด 52 ปาย  หรือคิดเปน 59.62%  และที่
ไมถูกตองมากที่สุดมีเพียงขนาดปายจราจรที่ไมไดมาตรฐาน 19 ปายหรือคิดเปน 36.54%  แสดงวา
การปายจราจรในปจจุบนัมีความถูกตองทั้งหมดเพยีงครึ่งเทานั้น  ดังนั้นควรทําการติดตั้งเพิ่มเติม
หรือร้ือถอนในสวนที่ไมถูกตองเทานั้น 


